

## BÁO CÁO

### Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức và những khó khăn do thời tiết đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

#### Đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo, điều hành năm 2017

#### I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

*1. Đảm bảo quy chế làm việc, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt.*

Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên Ủy ban đã tích cực, chủ động, chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện. Đối với các nhiệm vụ, các chương trình có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, UBND huyện đã phân công từng đồng chí thành viên Ủy ban chịu trách nhiệm chỉ đạo, các đồng chí thành viên khác có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân. Bên cạnh đó, các thành viên UBND huyện luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, bám Nghị quyết của Huyện uỷ, Nghị quyết HĐND huyện, khắc phục mọi khó khăn, tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp ngay từ tháng đầu, quý đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Chủ tịch, các phó chủ tịch thường xuyên giao ban theo quy định và đột xuất tùy theo tình hình để thảo luận, giải quyết những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vai trò của người đứng đầu luôn được phát huy trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN ở địa phương.

**2. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, các ngành và UBND các xã, thị trấn.**

Năm 2017, UBND huyện đã ban hành ; Chỉ thị 07/CT-UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện; thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, những thiếu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Duy trì thực hiện nền nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý của UBND huyện, không để xảy ra việc chông chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, thẩm định các nội dung trước khi trình xin ý kiến.

Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, các phòng, ngành, UBND xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tránh tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của từng địa phương.

**3. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các sở, ban ngành cấp tỉnh, với Thường trực HĐND, các Ban ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện.**

Sự phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UB MTTQ huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp chính quyền, các đoàn thể quần chúng đã có nhiều tiến bộ. UBND huyện luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND huyện, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND và kiến nghị Thường trực HĐND huyện. Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp, chất lượng các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua. Công tác chuẩn bị dự thảo các Nghị quyết trình HĐND huyện xem xét tại các kỳ họp thường xuyên cũng như kỳ họp chuyên đề luôn được UBND huyện chú trọng, đảm bảo nội dung chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ.

Ngay từ đầu năm UBND cùng với UB MTTQ và Đoàn thể huyện thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác cho cả năm, nhằm thống nhất nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện các vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND huyện, của UBMTTQ và các Đoàn thể huyện, như: Chung tay xây dựng nông thôn mới (với tất cả các đoàn thể); Công tác phòng chống tội phạm (với Hội CCB huyện); Đảm bảo ANGT (với LĐLĐ và Đoàn thanh

niên huyện; Bảo vệ môi trường (với hội LHPN và hội Nông dân); Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư (với UB MTTQ huyện)...ngoài các chương trình đã ký kết, UBND huyện đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong công tác GPMB, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết nhà ở cho hộ nghèo, gặp khó khăn...

Thông quan việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan cấp trên, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

## **II. Kết quả xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2017**

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, trên cơ sở các Nghị quyết của Huyện uỷ, Chương trình công tác năm 2017 của UBND Tỉnh, Nghị quyết số 19/NQ/HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH, QP - AN năm. UBND huyện đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND huyện; đồng thời ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH, QP - AN năm 2017; trong năm 2017 UBND huyện đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo điều hành đó là:

1. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Tăng cường quản lý chất lượng và xử lý nợ trong xây dựng cơ bản.

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh GPMB và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Rà soát các dự án sử dụng đất, xử lý nghiêm các dự án vi phạm theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

4. Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của UBND tỉnh, HĐND huyện giao năm 2017.

Để tiếp tục chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm và lâu dài trên các lĩnh vực, UBND, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm của Huyện uỷ.

Trong quá trình thực hiện, Chương trình công tác của UBND huyện được định kỳ rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của huyện và chỉ đạo của Tỉnh nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tất cả các nội dung quan trọng và những nội dung theo quy định của Luật đều được tập thể UBND huyện được bàn bạc dân chủ, thống nhất. Việc tổ chức các phiên họp của UBND huyện được thực hiện đúng quy chế làm việc. .

### **III. Một số kết quả chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và các đề án, dự án trong Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh.**

#### **1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản:**

Chỉ đạo tốt lễ xuống đồng đầu năm do tỉnh tổ chức; tập trung chỉ đạo quản lý cơ cấu giống và thời vụ để triển khai có hiệu quả việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, phục vụ xây dựng NTM; xây dựng mô hình khảo nghiệm một số cây trồng mới để làm cơ sở đánh giá nhân ra diện rộng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

- *Về lâm nghiệp:* Tổ chức phát động Tết trồng cây mùa xuân năm 2017, kết quả trồng được 48.300 cây phân tán các loại. Xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2017, phương án giữ vững ổn định an ninh rừng và quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản trên địa bàn huyện năm 2017, phương án chữa cháy rừng vùng trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo các xã có rừng (H.Trung, H.Xuân, H.Khánh, H.Yên, H.Trường, H.Hải), phát dọn làm đường băng cản lửa; chỉ đạo 2 xã Hoàng Trung, Hoàng Khánh trồng 177 ha rừng thay thế diện tích bị cháy năm 2015.

- *Xây dựng nông thôn mới:* Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của TW, tỉnh. Kiểm tra, rà soát đề công nhận các tiêu chí xây dựng NTM đạt chuẩn đợt 1 (6 tháng đầu năm 2017); chỉ đạo 8 xã phấn đấu về đích NTM năm 2017 là: Hoàng Lưu, Hoàng Phú, Hoàng Đông, Hoàng Tiến, Hoàng Quý, Hoàng Kim, Hoàng Thành, Hoàng Đạo hoàn thành các TC, đề nghị tỉnh công nhận hoàn thành xây dựng NTM năm 2017.

#### **2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:**

- *Công nghiệp-TTCN:* Chỉ đạo công tác đào tạo nghề nông thôn năm 2017; phối hợp với ngành điện lập quy hoạch, đề xuất chống quá tải hệ thống điện trên địa bàn; cụm công nghiệp phía Bắc và cụm công nghiệp Hoàng Phú.

Ban hành Chỉ thị về chống lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện CT 04 và Kết luận số 51 của BTV Huyện ủy về chống lấn chiếm hành lang, vỉa hè...

- *Về Xây dựng cơ bản:* Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong xây dựng cơ bản trên địa bàn; kiểm tra trật tự xây dựng một số nhà đầu tư tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và một số công trình, dự án trên địa bàn huyện; thực hiện xử lý phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ một số công trình xây dựng trái phép. Tổ chức kiểm tra thủ tục về đầu tư, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã triển khai xây dựng các tuyến giao thông nông thôn theo chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn của tỉnh.

- *Dịch vụ:* Ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển du lịch và dịch vụ năm 2017 trên địa bàn huyện. Xây dựng, triển khai và tổng kết Kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết; đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết. Phối hợp với Sở, Ban, ngành cấp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là những mặt hàng vật liệu xây dựng, mặt hàng khí hóa lỏng, giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc chữa

bệnh và các mặt hàng tiêu dùng khác. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái biển Hải Tiến được tăng cường. Hoàn thành chuyển đổi chợ Bút xã Hoàng Phúc và tiếp tục thực hiện chuyển đổi chợ Hòm Sung, chợ Rọc, chợ Hà.

### **3. Tài nguyên - Môi trường:**

*- Công tác quản lý đất đai:*

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin thuê đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất thực hiện các dự án trên địa bàn kịp thời.

Tập trung chỉ đạo GPMB các dự án đảm bảo đúng kế hoạch như: phê duyệt 19 công trình, dự án diêm dân cư năm 2017; phê duyệt cho 16 dự án công cộng gồm: Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến (giai đoạn 1),

### **4. Tài chính - Tín dụng:**

Tổng thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm (bao gồm cả thu tiền sử dụng đất) đạt: 360.913 triệu đồng = 155% KH huyện giao = 188,7% KH tỉnh giao; trong đó các khoản thu ngân sách đạt tỷ lệ cao như: Tiền sử dụng đất: 270.942 triệu đồng = 180,6% KH huyện giao = 246,3% KH tỉnh giao; thu phí và lệ phí: 5.007 triệu đồng = 238,5% KH huyện giao = 238,5% KH tỉnh giao; tiền thuê đất: 1.925 triệu đồng = 106,9% KH huyện giao = 106,9 KH tỉnh giao.

Chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ chính trị, kinh tế của huyện. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 638.337 trđ = 97,9% KH huyện giao; trong đó chi đầu tư 77.507 trđ = 159,3% KH, chi thường xuyên 405.830 trđ = 86,7% KH, chi trợ cấp ngân sách 155.000 trđ = 121,2% KH; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp, thành lập mới được 108 doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Kho bạc nhà nước quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng đã huy động được nguồn vốn đạt 1.790. tỷ đồng = 100% KH năm; dư nợ ngân hàng 1.370 tỷ đồng = 96 % KH năm; dư nợ ngân hàng CSXH 363.977 triệu đồng). Các dự án vay vốn sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, học sinh sinh viên... được triển khai kịp thời.

Công tác BHXH, BHYT, BHTN luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn theo đúng quy định. Thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 179,6 tỷ đồng = 73% KH; Chi BHXH 307,5 tỷ đồng, BHYT 67,7 tỷ đồng.

### **5. Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:**

Các hoạt động văn hoá, thông tin đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước, thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Tổ chức thành công khai trương du dịch biển Hải Tiến năm 2017. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, thu hút nhiều khách du lịch. Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ. Tính đến tháng 9, trên địa bàn toàn huyện có 4.500 phòng nghỉ được đưa vào khai thác, trong đó Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến là 4.300 phòng. Số lượt khách du lịch đến tắm biển và nghỉ dưỡng trong 9 tháng ước đạt 1.195 nghìn lượt khách. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động du lịch tiếp tục được quan tâm. Đại hội TDTT

toàn huyện lần thứ VIII, giải bóng chuyên “Bông lúa vàng” cúp Dellta năm 2017 được tổ chức thành công.

#### **6. Giáo dục - Đào tạo:**

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9, xếp thứ nhất toàn tỉnh; đạt 3 giải cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh đậu đại học tăng, toàn huyện có 70 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, 20 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia. Tổ chức trao thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia với tổng tiền thưởng gần 600 triệu đồng.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị đăng kí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 ở 3 cấp học, hoàn thiện hồ sơ, bổ sung CSVC, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Công tác rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện đúng quy định.

#### **7. Y tế - Dân số - KHHGD:**

Chỉ đạo thực hiện tốt phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và điều trị tích cực không để dịch lan rộng; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác phòng và chăm sóc bảo vệ sức khoẻ.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được tăng cường. 9 tháng đầu năm số người đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện huyện đạt 180.080 lượt người. Tổ chức khám tuyển sinh quân sự năm 2017.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra thường xuyên, nhất là VSATTP trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, tháng hành động vì ATTP. Tổ chức kiểm tra 436 cơ sở (trong đó 371 cơ sở đạt yêu cầu; 57 cơ sở chưa đạt yêu cầu). Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 244/KH-UBND của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân số-KHHGD.

#### **8. Nội vụ - Thi đua - Cải cách hành chính.**

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện, 9 tháng đầu năm đã điều động 03 công chức huyện và luân chuyển 28 công chức ở các xã, thị trấn; ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2017 ở địa phương, đơn vị, xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2017, đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2016 và xây dựng các quy trình, tài liệu ISO theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; triển khai rà soát xác định những thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Thực hiện tốt công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng; tổ chức cho 14 mẹ nhận huy hiệu, danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng do UBND tỉnh tổ chức đợt 1 năm 2017.

#### **9. Lao động - TBXH:**

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được tập trung chỉ đạo; đã giải quyết việc làm mới cho 2.600 lao động; đào tạo nghề và truyền nghề cho 3.178 lao động. Số người đi xuất khẩu lao động 9 tháng đầu năm là 450 người.

Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời; làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm; tổng kinh phí đảm bảo cho đối tượng hưởng chính sách xã hội 172 tỷ đồng.

Phối hợp với Sở Lao động – TBXH, MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 28 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 810 tr.đồng.

### **10. Quốc phòng - Quân sự địa phương:**

Công tác quân sự được triển khai thực hiện tốt; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên; xây dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở trực SSCĐ, bổ sung hệ thống kế hoạch A2, A3, A4 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; tổ chức thành công diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo ND-30; ND-130 của Chính phủ.

Duy trì lực lượng thường xuyên bám, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng trộm cắp ngư lưới cụ, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đến nay tình hình ổn định.

### **11. An ninh:**

Đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, các lễ, hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn ổn định.

Trong 9 tháng đầu năm lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện 724 trường hợp vi phạm TTATGT, đã xử phạt 727 triệu đồng, tạm giữ 75 xe, tước giấy phép lái xe 56 trường hợp. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trên địa bàn.

### **12. Thanh tra:**

*Công tác thanh tra, kiểm tra:* Trong 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra huyện đã tiến hành 07 cuộc thanh tra, kiểm tra, khảo sát trong đó có 01 cuộc theo kế hoạch kỳ trước chuyển sang; 02 cuộc theo kế hoạch năm 2017 và 04 cuộc đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền huyện; đã hoàn thành 06 cuộc và đang thực hiện 01 cuộc.

*Công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và giải quyết KNTC:* Tại trụ sở tiếp dân UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân: 36 cuộc = 128 người đến khiếu nại, phản ánh, đề nghị, hỏi; tiếp nhận 116 đơn, đã xử lý 116/116 đơn. Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước là 05 vụ (khiếu nại 02 vụ, tố cáo 03), thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã làm rõ đúng sai, đảm bảo hợp lý, hợp tình và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có vi phạm, sai phạm góp phần ổn định tình hình địa phương và hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp.

### **13. Tư pháp:**

Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL thực hiện theo đúng quy định. Thẩm định các văn bản QPPL trước khi trình ký, ban hành, thẩm định các quy định về xây dựng NTM ở các xã, thẩm định về việc thành lập các hội thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thẩm định các văn bản xử phạt hành chính, thẩm định các Hương ước, xây dựng làng, phố văn hóa cho các xã, thị trấn... Thi hành án dân sự thực hiện 509/801 việc, số tiền thu được trên 3,9 tỷ đồng.

### **14. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.**

. Ban hành Công văn số 1382/UBND-TTr ngày 14/12/2016 về hướng dẫn các đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và đôn đốc các đối tượng có nghĩa vụ kê khai, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2016.

Kết quả tổng hợp bước đầu có 201 cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành với khoảng 1.025 người kê khai (tăng 03 đơn vị so với năm 2015 gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-XH HĐND huyện và Đội quản lý thị trường số 03) với 1.025 người/1.025 người kê khai, đạt tỷ lệ 100% số người thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra.

#### **1.5. Thực hiện công tác giảm nghèo.**

Căn cứ giao giảm nghèo của UBND tỉnh, UBND huyện giao nhiệm vụ giảm nghèo năm 2017 cho các xã, thị trấn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Hoàng Hóa giai đoạn 2016 – 2020; triển khai các mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo ở các xã bãi ngang ven biển. tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

#### **1.6. Thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp:**

Căn cứ chỉ tiêu của tỉnh giao, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp cho từng xã, thị trấn. BCH Huyện ủy ra nghị quyết về tập trung lãnh đạo phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập BCD, Tổ tư vấn để giúp tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ đề nghị thành lập doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ, đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập được 111/160 doanh nghiệp = 69% (HẾT THÁNG 10 NĂM 2017).

#### **4. Về công tác VSATTP.**

Huyện Hoàng Hóa chọn mô hình về đề tập trung chỉ đạo đó là: Rau an toàn tại xã Hoàng Hợp, Hoàng Giang. Kiện toàn BCD An toàn thực phẩm do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, kiểm tra 436 cơ sở (trong đó 371 cơ sở đạt yêu cầu; 65 cơ sở chưa đạt yêu cầu); Tổ chức thẩm định, kiểm tra và cấp được 33 giấy chứng nhận vệ sinh ATTP cho các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm.

#### **5. Về công tác Bảo vệ môi trường.**

UBND huyện đã ban hành đề án về bảo vệ môi trường, đồng thời tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành đề án, huy động các nguồn lực để xử lý rác thải.

#### **6. Về công tác GPMB.**

Công tác GPMB được quan tâm, trú trọng: 9 tháng đầu năm, UBND huyện phê duyệt cho 16 dự án di dời dân cư, phê duyệt 19 công trình công trình công cộng, tiếp tục tham gia GPMB dự án Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến (giai đoạn 1); Đường 22 m đến KDL tại xã H.Thanh và thực hiện Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

*15. Các đề án, dự án trong Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh.*



*(Không có đề án, dự án trong Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh).*

**16. Những công việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho ngành, địa phương năm 2017.**

- Các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hoàng Hóa đều hoàn thành đúng hạn.

**IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục đó là:

1. Một số xã chưa tập trung chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa lần 3 nên tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, cá biệt có xã đến trước ngày 15/9/2017 chưa bàn giao ngoài thực địa được thôn nào như: H. Phú, H. Hợp, H. Đạo, H. Phú. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với định hướng giảm diện tích lúa chưa đạt kế hoạch, nhiều xã chưa quyết liệt, chưa đột phá trong chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp.

2. Nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp còn cao, việc thu nợ thuế gặp khó khăn.

3. Quản lý nhà nước về hoạt động du lịch tại Hải Tiến gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều bất cập.

4. GPMB dự án một số dự án triển khai còn nhiều vướng mắc, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm. Thực hiện Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kết quả hạn chế.

5. Một số xã chấp hành chỉ đạo thực thi nhiệm vụ còn thiếu quyết liệt, kết quả đạt thấp, cá biệt phải có sự hỗ trợ của các phòng, ngành cấp huyện.

***Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do những nguyên nhân sau đây:***

- Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mà trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trách nhiệm chưa cao, chưa nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, bám đuổi nhiệm vụ đến cùng.

- Một số phòng, ngành, UBND xã, thị trấn chưa chủ động thực hiện chức năng tham mưu, vẫn còn tình trạng chờ văn bản giao việc mới triển khai thực hiện, chất lượng tham mưu thấp, chính kiến tham mưu chưa rõ; một số đơn vị chưa thực sự quan tâm theo dõi, bám sát nhiệm vụ được giao để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một bộ phận cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn nghiệp vụ ở một số phòng, ban, các xã, thị trấn có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

**V. VỀ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC, SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.**

*(Có biểu mẫu đánh giá kèm theo)*

**PHẦN THỨ HAI**

## **Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018**

### **I. Nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2018:**

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, việc xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng và là nòng cốt của kế hoạch 5 năm. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành cần phải tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, cương quyết và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu then chốt, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm để tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Năm 2018 công tác chỉ đạo, điều hành cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tăng cường quản lý chất lượng và xử lý nợ trong xây dựng cơ bản.

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh GPMB và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. rà soát các dự án sử dụng đất, xử lý nghiêm các dự án vi phạm theo quy định.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh Thanh; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 10/4/2017 về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020;

4. Nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

5. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của UBND tỉnh, HĐND huyện giao.

### **II. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018:**

*1. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tạo tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững.*

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; Nghị quyết số 11-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, Quyết định số 2146/2014/QĐ-UBND và Chương trình hành động của UBND huyện về nâng cao hiệu quả sản xuất ngành trồng trọt trong nông nghiệp. Mở rộng, phát triển vùng sản

xuất cây lúa, cây màu có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ cao, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất trồng trọt. Duy trì và tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất hàng hóa theo địa chỉ gắn với ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX và các tổ chức kinh tế theo Luật HTX 2012. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông, khuyến ngư, thú y và bảo vệ thực vật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đề điều, thủy lợi theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra đê, kè cống, tu bổ, xử lý các vị trí xung yếu. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy rừng.

Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo mô hình công nghiệp, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ. Phát triển thủy sản cả nuôi trồng, đánh bắt, gắn chế biến với dịch vụ hậu cần nghề cá; khai thác tối đa tiềm năng nước mặn, nước lợ và nước ngọt để nuôi trồng thủy sản, khuyến khích nuôi thâm canh, áp dụng công nghệ cao, quản lý chặt chẽ chất lượng con giống, thức ăn, kiểm soát dịch bệnh và môi trường vùng nuôi.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng NTM; lồng ghép có hiệu quả, đúng quy định các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, huyện và nguồn vốn huy động của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Huyện ủy về thu hút đầu tư SX kinh doanh và xây dựng thương hiệu một số sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2013-2015, định hướng 2020. Đẩy mạnh hơn nữa phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển kinh doanh, dịch vụ và cụm công nghiệp, làng nghề đã được quy hoạch. Duy trì và phát triển các ngành nghề TTCN hiện có, đồng thời tiếp tục tìm kiếm du nhập các ngành nghề phù hợp.

Tăng cường phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân; xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ tại các cụm công nghiệp, thị trấn, thị tứ, tụ điểm kinh tế xã hội, khu du lịch. Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động quản lý kinh doanh điện nông thôn; Tập trung chỉ đạo hoàn thành chuyển đổi từ 2-3 mô hình quản lý chợ trở lên.

***2. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các DN, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển vào địa bàn huyện; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, QP-AN; tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường.***

Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Công bố, công khai, rộng rãi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách của huyện, tỉnh nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư XD/CB... nhằm giảm bớt đầu mối, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và nhân dân. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế ở địa phương để đề ra chính sách phù hợp; tranh thủ và huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là cho nông thôn, nông nghiệp, đặc biệt trong xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới ở các xã.

Phát huy các nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án chuyên tiếp, dự án hoàn thành. Hạn chế đầu tư mới các dự án chưa thực sự cấp bách, dự án còn nhiều khó khăn về mặt bằng và nguồn vốn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, các mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế như du lịch biển, vận tải và các ngành có giá trị gia tăng cao như viễn thông, tài chính. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đất đai, XD/CB... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm trong đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

***3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Giáo dục, Văn hoá-Y tế-Chính sách an sinh xã hội. Tranh thủ tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá-xã hội theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.***

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Huyện uỷ; Chương trình hành động 848/CTr-UBND của UBND huyện về phát triển Giáo dục-Đào tạo giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 706/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để sắp xếp, bố trí cho phù hợp. Tăng cường công

tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ và chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở các trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực VHXXH; nâng cao chất lượng hoạt động VHXXH-TDĐT; Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với nông thôn mới. Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá, đồng thời tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và an toàn; quản lý di tích lịch sử, văn hóa, hoạt động các đại lý Internet; kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa; chất lượng hoạt động của làng, xã, cơ quan văn hóa. Duy trì các phong trào thể thao quần chúng; phát triển thể thao thành tích cao; chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các giải tỉnh, quốc gia.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng công tác Đông y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khám và điều trị; đẩy mạnh công tác xã hội hoá để huy động các nguồn lực vào phát triển cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quản lý tốt các hoạt động y dược tư nhân và thị trường thuốc chữa bệnh. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phát hiện, bao vây xử lý khi có dịch bệnh xảy ra; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung chỉ đạo xây dựng chuẩn quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính và sinh con thứ 3.

Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là dịp Tết để hỗ trợ kịp thời. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát tốt lao động làm việc ở nước ngoài và lao động ở nước ngoài hoạt động trên địa bàn.

#### ***4. Tăng cường công tác QP-AN; giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.***

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống thiên tai; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vụ việc tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường công tác nắm chắc tình hình, nhất là trên tuyến biên và các địa bàn trọng điểm.

Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, tín dụng đen, buôn bán ma tuý trái phép; nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý các loại tội phạm. Quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài trên địa bàn; phối hợp với các xã kiểm soát, ngăn chặn lao động làm thuê bất hợp pháp ở nước ngoài. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an

toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông.

**5. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra; làm tốt phòng, chống tham nhũng, lãng phí.**

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và vận hành thông suốt chương trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết và công khai các thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện kết luận thanh tra; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng; giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước triệt để, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, đúng định mức quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

**6. Phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo nề nếp, kỷ cương hành chính.**

UBND các cấp nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể hoá các NQ của cấp uỷ, HĐND vào thực tiễn, xây dựng cơ chế chính sách đúng đắn, phù hợp nhằm động viên sức mạnh và khai thác tiềm năng của địa phương, bảo đảm phát triển toàn diện, vững chắc kinh tế xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, cương quyết và có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng tham mưu của chính quyền các cấp cho cấp uỷ trong việc đề ra các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP- AN trên địa bàn.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các xã, thị trấn, trước hết là năng lực triển khai, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nhà nước, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Nêu cao vị trí và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu UBND xã, thị trấn trong việc tổ chức điều hành trực tiếp đối với các hoạt động ở địa phương. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tinh giản biên chế theo ND 108 của chính phủ và QĐ 3678 của UBND tỉnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

**7. Phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ, các đoàn thể nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.**



Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp uỷ đề ra; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phối hợp của các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc; từng phòng, ngành phải xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa các bộ phận; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, UBND huyện báo cáo sự chỉ đạo điều hành năm 2017 và xây dựng Chương trình công tác năm 2018.

**Nơi nhận:**

- CT UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHĐT, TC, NV, LĐTBXH/c);
- Thanh tra tỉnh, Y tế, TNMT;
- Lưu: VT. ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KIỂM CHỨNG  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Nhuận



**CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH**

*Biểu số 3*

Số TT	Đơn vị	1. Về hướng dẫn và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.			2. Về công tác kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ của sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước			3. Về giải quyết các đề xuất, kiến nghị của huyện thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành quản lý			4. Về giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý			5. Về phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan		
		Tốt	TB	Yếu	Tốt	TB	Yếu	Tốt	TB	Yếu	Tốt	TB	Yếu	Tốt	TB	Yếu
1	Sở Công Thương	X			X			X			X			X		
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	X			X			X			X			X		
3	Sở Giao thông - Vận tải	X			X			X			X			X		
4	Sở Khoa học và Công nghệ	X			X			X			X			X		
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	X			X			X			X			X		
6	Sở Nông nghiệp và PTNT	X			X			X			X			X		
7	Sở Tài chính	X			X			X			X			X		
8	Sở Xây dựng	X			X			X			X			X		
9	Sở Nội vụ	X			X			X			X			X		
10	Sở Ngoại vụ	X			X			X			X			X		
11	Sở Thông tin và Truyền Thông	X			X			X			X			X		
12	Sở Lao động - TBXH	X			X			X			X			X		
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	X			X			X			X			X		
14	Sở Văn hoá, thể thao & du lịch	X			X			X			X			X		
15	Sở Y tế	X			X			X			X			X		
16	Ban Dân tộc															
17	Sở Tư pháp	X			X			X			X			X		
18	Thanh tra tỉnh	X			X			X			X			X		
19	Văn phòng UBND tỉnh	X			X			X			X			X		

**Ghi chú:** Đối với mỗi nội dung, chỉ đánh dấu (X) vào một lựa chọn duy nhất (tốt, trung bình, yếu).